

Số: /BC-HĐND.TT

Nghệ An, ngày tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả Kỳ họp thứ 17**  
**Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh Nghệ An Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (khai mạc chiều ngày 05 tháng 12, bế mạc chiều ngày 07 tháng 12 năm 2023) đã hoàn thành chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng như: Xem xét 35 báo cáo, thông qua 33 Nghị quyết; nghe kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh Nghệ An Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chất vấn và trả lời chất vấn; cho ý kiến về công tác nhân sự...

**I. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO, THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT**

HĐND tỉnh đã dành 01 ngày để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại Hội trường đối với các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp với 67 lượt ý kiến tham gia. Cụ thể:

**1. Xem xét các Báo cáo**

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 35 Báo cáo (tại Phụ lục 1 kèm theo). Đối với Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu đa số đều đồng tình, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành; sự đoàn kết, đồng thuận, đồng hành của Nhân dân và doanh nghiệp. HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023 trên nhiều ngành, lĩnh vực với 25/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế duy trì được đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 7,14%; thu hút đầu tư FDI tiếp tục là điểm sáng nổi bật; nhiều công trình, dự án quan trọng đã được đẩy nhanh tiến độ, một số dự án đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Làm tốt công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của chỉ tiêu tăng trưởng GRDP chưa đạt được mục tiêu

đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số chương trình, dự án còn chậm; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, công tác cải cách hành chính mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong năm 2024 tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực; huy động các nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình trọng điểm như: xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; Cảng hàng không Quốc tế Vinh, dự án điện khí Quỳnh Lập; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường bộ cao tốc phía đông; đường ven biển, đại lộ Vinh - Cửa Lò; mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; mở rộng khu kinh tế Đông Nam để tạo động lực, không gian phát triển mới; thực hiện tốt việc sắp xếp địa giới hành chính giai đoạn 2; tăng cường công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở; tiếp tục tập trung xử lý dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh. Chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường các giải pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; mạnh dạn, kiên quyết và quyết liệt điều chuyển, xử lý cán bộ, công chức, viên chức làm việc trì trệ, có dư luận phản ánh nhiều trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Trường Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vào trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An; chăm lo công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, tăng cường hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động; thực hiện tốt an sinh xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quy chế dân chủ cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

## 2. Thông qua các nghị quyết

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã thông qua 33 nghị quyết về (*tại Phụ lục 2 kèm theo*):

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định, cho ý kiến điều chỉnh, điều chỉnh chủ trương đầu tư; thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường; mức chi ngân sách nhà nước,

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Kết quả rà soát, hệ thống hóa, bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An; sáp nhập, đặt tên, đổi tên khối, thôn; phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2024; giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024; giao biên chế công chức năm 2024; quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn; hỗ trợ người hoạt động ở cấp thôn, phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của các tổ chức, chính trị - xã hội cấp xã;

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước; hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào; hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023);

- Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh nghệ An về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An; ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh;

- Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Sỹ Kiện, Giám đốc Sở Xây dựng.

*(Chi tiết các Nghị quyết được đăng tải tại Website <http://dbndnghean.vn>)*

## **II. CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN**

### **1. HĐND tỉnh đã chất vấn 02 nhóm nội dung:**

- Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường Quốc doanh và các Tổng đội thanh niên xung phong. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng đất trong thời gian tới (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời; lãnh đạo các Sở, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp trả lời);

- Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn

theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Giám đốc Sở Du lịch trả lời; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Công thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp trả lời);

Có 29 lượt đại biểu đã nêu 42 câu hỏi chất vấn. Kết quả chất vấn và trả lời cho thấy các nội dung chất vấn có tính thời sự, thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng, đáp ứng yêu cầu đề ra, được dư luận cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Người trả lời chất vấn trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm câu hỏi; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thực trạng và những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quản lý Nhà nước đối với nội dung chất vấn; đề ra các giải pháp để khắc phục.

## 2. Trong thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường Quốc doanh và các Tổng đội thanh niên xung phong. Xem xét, rà soát, đánh giá tình hình quản lý, hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông lâm trường và các Tổng đội thanh niên xung phong; kiên quyết thu hồi đối với diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để bàn giao cho người dân và các tổ chức khác có nhu cầu, năng lực, tránh lãng phí đất đai. Cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rà soát các khó khăn, vướng mắc, bất cập trên địa bàn toàn tỉnh để có lộ trình, giải pháp cụ thể giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và kiến nghị, đeo bám để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương. Hàng năm, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường Quốc doanh và các Tổng đội thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp thường lệ cuối năm.

- Thống nhất nhận thức đúng và có quyết tâm chính trị cao để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng một triết lý, bộ nhận diện rõ ràng, tầm nhìn dài hạn, quy hoạch và quản lý quy hoạch bài bản, tổng thể, hiệu quả cho du lịch của tỉnh; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, các đơn vị kinh doanh du lịch về vị trí, vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ có tính đột phá hơn, mạnh hơn để phát triển du lịch, trong đó tập trung các nhóm ưu tiên. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch tại các địa bàn có tiềm năng; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối phục vụ du lịch thuận lợi; đầu tư phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nhất là các chuỗi liên kết và dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn du lịch quốc tế, du lịch nội địa cao cấp, du lịch bình dân gắn với với bảo tồn, phát huy vai trò các di tích lịch sử, các điểm

đền và khu du lịch; chương trình OCOP. Chú trọng xây dựng môi trường du lịch nhân văn, văn hóa du lịch giàu bản sắc, tính khác biệt cao; tăng cường liên kết, kết nối, phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá và thương hiệu du lịch.

### **III. TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP NHẬN Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI QUA ĐIỆN THOẠI TRỰC TUYẾN**

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiếp 07 công dân kiến nghị về lĩnh vực đất đai. Tiếp nhận 64 lượt cử tri gọi điện kiến nghị 60 nội dung về các lĩnh vực tài nguyên, môi trường; giao thông vận tải; tài chính; đầu tư; xây dựng; công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục; nội vụ; văn hóa...

HĐND tỉnh sẽ chuyển các kiến nghị trên đề UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Trên đây là kết quả của Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND tỉnh trân trọng báo cáo./.

#### ***Nơi nhận:***

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh; CTHADS tỉnh;
- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Phòng thuộc VP;
- Website <http://dbndnghean.vn>;
- Lưu: VT, CTHĐND (L).

**TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Bùi Duy Sơn**

**PHỤ LỤC 1**  
**các báo cáo trình Kỳ họp thứ 17**  
**HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**  
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐND.TT ngày /12/2023  
của Thường trực HĐND tỉnh)

1. Báo cáo công tác năm 2023; nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.
2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XVIII.
3. Báo cáo tổng hợp kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.
4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.
5. Báo cáo công tác năm 2023; nhiệm vụ năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
6. Báo cáo công tác năm 2023; nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
7. Báo cáo công tác năm 2023; nhiệm vụ năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
8. Báo cáo công tác năm 2023; nhiệm vụ năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
9. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.
10. Thông báo về hoạt động năm 2023 của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.
11. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.
12. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2024.
13. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C (từ khi ban hành Nghị quyết đến thời điểm báo cáo).

14. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII.

17. Báo cáo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

18. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

19. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

20. Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2024.

21. Báo cáo về tài chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.

22. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

23. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

24. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

25. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

26. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

27. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

28. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

29. Báo cáo của UBND tỉnh về việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

30. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

31. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

32. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

33. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

34. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.

35. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2023; nhiệm vụ năm 2024.



**PHỤ LỤC 2**  
**các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 17**  
**HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**  
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐND.TT ngày /12/2023  
của Thường trực HĐND tỉnh)

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024.
3. Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương.
4. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công: Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn Km0+00 - Km28+00.
6. Nghị quyết cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.
7. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 1).
8. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
9. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
10. Nghị quyết quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
11. Nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
12. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
13. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022.
14. Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

15. Nghị quyết quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 đối với các Nghị quyết do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành.

18. Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành.

19. Nghị quyết sáp nhập, đặt tên, đổi tên khối, thôn ở các phường, xã tại thành phố Vinh và huyện Diễn Châu.

20. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp chưa công lập và tổ chức Hội năm 2024.

21. Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

22. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024.

23. Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản; định mức phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của các tổ chức, chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

24. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

25. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

26. Nghị quyết quy định mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dực liệu quý của nội dung Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dực liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ 2021 - đến 2025.

27. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung mục 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

28. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

29. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

30. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

31. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

32. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh nghệ An về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

33. Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Nghệ An.